
sþ. 304. Fyrirspurn [165. mál]
til iðnaðarráðherra um hitaveitufrumkvæmdir.

Frá Jóni Árm. Héðinssyni,

1. Hvað má áætla að kostnaður tsó mikill við þær framkvæmdir við hitaveitu í
Kópavogi, Garðahreppi og Hafnarfirði, er nú er talað um að stöðva um óákveð-
inn Uma?

2. Hvernig var fjármögnun þessara framkvæmda fyrirhuguð'!
3. Hvað má reikna með miklum olíukostnaði miðað við ársnotkun hjá íbúum

á því svæði, sem þessar framkvæmdir í hitaveitu áttu að ná til?
4. Hvers vegna er ekki hafist handa um framkvæmdir við Hitaveitu Suðurnesja

og hvað líður lánsútvegun vegna hitaveitunnar?


